

LỊCH SỬ XŨ ALGER

(Tiếp theo)

Năm 1828 hai người Việt có người ra binh đến Alger là ông Bigeon, người trạch Chanh-phủ De Ville...

đánh đường bộ, đó binh lính chớ nào và mua náo một đoàn lính. Trước một quan học bộ thường-thuơ De...

Rượu DUBONNET. Hình ảnh một chai rượu và một con mèo. Text: DẠI-LY ĐỘC-UYEN Compagnie Optique. SAIGON

Một vị quan cũng coi Ecole MICHEL. Ông MICHEL, cử-nhơn toán pháp, có dạy 14 năm rồi trong các trường nhà nước...

NGỒ CÙNG CHÚ QUÍ VỊ! Xin quý vị chớ quên tên tôi dù đó của kẻ xấu tráo đẳng mà giả là một đồ trang và của quý vị. Các ông chớ quên tên đồng tiền của chúng tôi tráo và tráo cho quý vị...

Trong lúc ông Polignac lên làm tổng trưởng tòa án các thì nghị viện đả-mạt ông rất dữ dội...

Nên trong lúc khởi sự binh di đánh Alger thì các báo của đảng nghị-vận rầy rầy đi làm.

Một vị quan cũng coi Ecole MICHEL. Ông MICHEL, cử-nhơn toán pháp, có dạy 14 năm rồi trong các trường nhà nước...

Mới ra đời hiện. CỬU CỬU TIÊU GIAM. Của một vị giáo-học kim thông pháp học và Tác-độc ông CHAU-BAC-HAI...

CHUNG ĐẦU XẢO! Tầm một chiếc vòng của Hội đồng Francis SUI 6/68 Boulevard Bonnard - SAIGON

ẢNH HỌNG CỦA VIỆC TÀI CHÍNH. Hình ảnh một người đàn ông đang nói chuyện với một người khác. Text: Ai muốn?... Có một người đàn ông đã con học tài trưởng...

AI SANG NHAM THƯỜNG NÀO. Ai sang nhàm thông tư (Avril) đả-bại thì một rộ, thông-minh và nghiêm chỉnh...

Sanh nhàm thông sáu (Jun) thì nhà, còn những kẻ khác có đầu tư. Người giàu thì mua bán, kẻ nghèo thì mua bán...

GUỒNG TRONG GIÁ SẠCH (MỘT THIÊN TRƯỜNG HẠ) của T. N. Q. D. Một lần nầy (thông tư báo) T. N. Q. D. THƯỜNG TRƯỞNG HẠ...

ẢNH HỌNG CỦA VIỆC TÀI CHÍNH. Bảng thống kê về tài chính và các khoản chi tiêu. Text: Nhà bỏ đi lợi đường Pierre Flaudin số 27 - Saigon

IV. AN ĐẾN, AN TRÁ (Tiếp theo) Về đến nhà, có bên em trầu rượu ra tay xin với ông bà Kim-Bầu cho ở lại...

Đến đây, có Kim-Chi đi lên Phước-thiền, thăm cha mẹ ông Ngoại-Diệp và chúng Bà, ông Ngoại-Diệp...

Kim-Chi mang trong những tờ tiền, và găm chúng trong những cái túi, rồi đem về nhà Kim-Chi...

Loan phụng hóa mình; Bà niếu tề ước; Cán-khôn định hị; Ông Ngộ thiên thành... Các ông đừng quên tên tôi dù đó của kẻ xấu tráo đẳng...

Feuilleton n° 74

Chàng rể hào hiệp

Nói về hôn nhân hạnh phúc thì người ta thường nói đến hôn nhân giàu có, hôn nhân sang trọng, hôn nhân hào hiệp...

HỒI THỨC HAI MƯƠI HAI

Sơ non báo, Vạn-Thông sai lầm (Tiếp theo)

Hồng thiếp là-nhơn là Lưu-vạn-Thông bấy lâu nay nói đến đó, nó cứ lảng tránh, nói nhảm nhí, nói nhảm nhí...

về phía sau lưng là-nhơn, để tiếp bóng là-nhơn trở lại.

Năm người bạn tốt với nhau hiệp ý, theo như kế hoạch mà làm, trong lúc Mân-thiên-Tinh tiếp bóng là-nhơn...

nét ánh sáng kể bên người kia (bên anh em họ họ) cũng nhảy xuống đất, đứng bên chỗ là-nhơn bị trôi xuống...

Tiếp thấy chủ nhà hàng chạy ra cầm đồ, nó ỷ sự mà nó với bạn Lưu-thiết mới người rằng: Cháu nó, Lưu-viên-ngôi...

đưa súng lên đây, bỏ xác khách chủ cũng bị bắt cả xác không khí, chủ nhà vừa nói vừa cười mà chủ nói...

Chủ nhà kinh ngạc Lưu-thiết nói: Trong bụng bạn tôi bạn người, chủ nhà biết Quan-phải thời cơ...

biên với Lưu-thiết mới, lui đáng nói qua nói lại, thời tiết nóng nực...

biên với Lưu-thiết mới, lui đáng nói qua nói lại, thời tiết nóng nực...

báo an mạng của Châu-lam-Tung không xong, phải thỉnh Viên-Môn giúp việc báo cáo, Viên-Môn nói người có nghĩa khí...

biên với Lưu-thiết mới, lui đáng nói qua nói lại, thời tiết nóng nực...

MANUFACTURE SAIGONNAISE DE CARREAUX & MOSAÏQUES

Maison Fondée en 1908 rue d'Arras et Lucien Lacouture CHODUI SAIGON

Gạch bông tốt thường hàng, nhiều kiểu mới rất xinh đẹp làm bằng Xi-măng đỏ thổ màu và các vật đóng đất & Pháp-quốc.

Xin mời quý vị đến xem, kính chào mừng mọi bậc, đẹp lắm. Giá bán hạ xuống rất nhiều. Xin viết thư hỏi bán giá mới theo đơn & ghi cho.

VỀ RA THÔNG THÁ Đương & đường Lucien Lacouture. - Chodui. gần trại lính tập O-ma.



DIỆU LARUE

VÀI CÂU PHÊ-BÌNH VỀ CUỐN SÁCH HỌC LÀM PHÁP VĂN

CỦA ÔNG TRẦN-VĂN-THẠCH, PHÁP-VĂN CỘ-NHƯN

Cái đánh rắm ở ông Thạch là người... ở đây, nên biết biết mẹo nào không học trò không hiểu, mà chỉ một...
 Ông nhiều sách có bản về Ơi-danh-từ (grammaire), về trang-từ (adverbes), giới-từ (prepositions). Chấn tiếng kể có ích lắm.
 ... Annam rất tiếp một lần các, nên không quên đừng kể kể: je viens de Saigon; - je viens de Saigon; - cest fin pour lui.
 ... Kinh-tông-từ (verbes), sách "Học Làm Pháp Văn" chỉ cần dùng làm (temps). Annam học mẹo cho chán này khác hết với cách Annam không cho phải dùng thì...
 ... Bọn nhà tôi nói đến ông có công nhiều, chỉ rõ các sách tránh những câu đố & một, fair cũng là chơe. Langue nói dire une chose, manger une chose, boire une chose, queique chose, autre chose... Ông Thạch cũng dạy cách tránh mấy tiếng này chỉ cách sửa các đại từ các ngữ, nặng đủ nh...
 ... Tài liệu chính chính được biết cuốn sách của ông Thạch và của các ông này... (1932)

Cuốn sách này rất có ích cho những ai các học bạn anh, mà lại cũng có thể là học cho người lớn, chẳng những có lợi cho sự học làm Pháp-văn, mà cũng có lợi cho sự học làm văn quốc-ngữ.

(Trung-Lập, ngày 16 April 1932)
 Ông bán tại IMPRIMERIE DE L'UNION 57, rue Lucien Mosaard - Saigon
 IMPRIMERIE HOC-LU-PHUONG 158, Rue d'Espagne Saigon
 Ở xa gửi thư cho: M. TRẦN-VĂN-THẠCH 76, Rue de Champagne Saigon
 Mỗi cuốn 0\$50 - Gói mang-đa 1\$10

XÀ BONG NHÌ-THIÊN-DƯƠNG

Quý Bà, quý cô muốn giữ gìn da mặt cho mịn màng, xinh đẹp; khỏi sợ mụn và tàn nhang. Thì có chi cho bằng dùng "Xà-bong Vệ-Sanh" của Nhì thiên Dương ở tại Cholon đường Canton số 47, mà rửa mặt mỗi ngày. Nếu có em nhỏ, dùng Xà-bong này mà tắm thì chẳng hề sanh ghẻ chốc, lại trắng trẻo dễ thương; dùng mà ỷ đồ thì cảm mới không phai lợt.

Vật quý khó tìm. Quý bà quý cô nên mua sớm thôi đi.

NHÌ-THIÊN-DƯƠNG 47 - RUE DE CANTON - 47 CHOLON

TIÊU ĐỘC PHÁT HÂM

TÀ LỘC Máu tả bằng thuốc

SAN-SỜ-PA-RAY PA-RI-DI-EN-NỜ (Baisepareille Parisienne)

Thuốc chuyên môn rất công-hiệu ở chỗ chữa bệnh

Bán tại các hiệu thuốc lớn nhỏ

THANH LƯƠNG

Hàng buôn tại số nhà 8 rue d'Espagne Saigon

Thuốc mới bán, uống vào là miệng, tr.

BỆNH TIÊM LA Uống thế khỏi chích thuốc

Thuốc viên

SIGMARGYL

Enterobyl

ANG-TÊ-RÔ-BI-LỜ THUỐC CHỮA LÁ GAN

Một công dụng 3 thuốc nhỏ (cũng dùng chung) thuốc bổ nhất phần nước là.

Thức chất & là gan...
 Bệnh táo bón...
 Bệnh người già...
 Bệnh & các sự nặng...

E. DEHAUSSY, là quẻ doctor khoa vật lý. Các nhà khoa học...
 Nguyên làm chủ các công-tiệc thực hành & thí-nghiệm thuốc, ở St. Mar Medecine (LILLE) (France).

BÁN TẠI KHẮP CÁC HÀNG BẢO CHẾ TÂY

Pharmacie MUSE, SOLHEIME, BANDEBOUSSE, SAHREAU, FRANCO-ANNAMITE

Y-KHOA TÀN-SI TRẦN-VĂN-ĐỐC

Chuyên trị bệnh cơn nít 81, Đường Verdun. - SAIGON

GIỜ CŨI MẠCH: | Sáng mai: Từ 9 giờ tới 11 giờ Buổi chiều: Từ 8 giờ tới 8 giờ

(Bảng có địa chỉ bệnh viện nhà rứa-thần-chức-nào ở đên rứa.)

CÔNG-DỤNG THUỐC VIÊN PELLIU-LỒ PANH LỒ (PILULES PINK)

MẤT TRẦN HIỆU ĐỂ ĐÔNG LẠI SỰ YÊU MỆT CỦA CÁC CÔ TRÉ

Thuốc PILULES PINK sinh nhiều máu tươi và làm nhuận các da tẩy; thuốc này làm cho hết đói, làm cho các nước trong dạ dày chóng sinh và giúp sức mạnh cho các công việc của các cô or thà

Cho nên thuốc PILULES PINK thật đáng gọi là thuốc đại thần hiệu để chữa bệnh thiếu-máu, bệnh thiếu-nhớt, bệnh gây-máu, các bệnh trở lại lớn số và bệnh trẻ & già, bệnh đau-bao-bi, bệnh nhức đầu, bệnh các lực mất ngủ.

Thuốc PILULES PINK làm lại khỏe cho hàng triệu cô gái

